
sþ. 267. Fyrirspurnir. [137. mál]
I. Til fjármálaráðherra um vörukaupalán í Bandaríkjunum.

Frá Eysteini Jónssyni.

Hve mikil vörukaupalán (PL 480) voru tekin í Bandaríkjunum árið 1961?
Hve mikil slík lán hafa nú verið tekin samtals og hve mikið á hverju ári?
Hve mikið af því fé kemur til útlána innanlands?
Hve mikið hefur nú verið samþykkt að lána út innanlands af þessu fé og

í hvaða framkvæmdir?
Hvað er áætlað, að við þessi vörukaupalán bætist á árinu 1962?

II. Til fjármálaráðherra um ráðstöfun 6 milljón dollara lánsins.

Frá Eysteini Jónssyni.

Hve mikið er búið að borga inn til íslenzkra banka af 6 milljón dollara láni
frá Bandaríkjunum, sem tekið var samkvæmt heimild i 22. gr. fjárlaga 1959,
og hve miklu nemur sú fjárhæð í íslenzkum krónum?

Hefur ríkisstjórnin ráðstafað af þessu lánsfé umfram það, sem Alþingi
ákvað i 22. gr. fjárlaga 1959,og ef svo er, hvernig?

III. Til fjármálaráðherra um ríkis lántökur 1961.

Frá Eysteini J ónssyni,

Hverjar voru lántökur ríkisins og ríkisstofnana árið 1961,með hvaða kjör-
um voru lánin, hvernig varið lánsfénu og hverjar lánsheimildir Alþingis not-
aðar við lántökurnar?

IV. Til ríkisstjórnarinnar um framkvæmd þingsályktunar um síldariðnað á Vest-
fjörðum.

Frá Hannibal Valdimarssyni.

Hvað hefur ríkisstjórnin gert til framkvæmdar á tillögu til þingsályktunar,
sem samþykkt var á Alþingi 27. maí 1960,um síldariðnað á Vestfjörðum?


